



ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๗๘

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗0 กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ  
ที่เกี่ยวข้อง

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ้างถึง ๒ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ้างถึง ๒ ประกอบกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐหลายแห่งยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และยังจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นต่อไป เพื่อให้หน่วยงานข้างต้นสามารถดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้บรรลุผลตามรายการหรือโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ไว้ใช้จ่ายต่อไป ดังนี้

๑. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

๑.๑ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เก็บไว้ใช้จ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากยังมีเงินงบประมาณคงเหลือ ก็ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

๑.๒ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เก็บไว้ใช้จ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และได้แจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ หรือขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘

๒. สำหรับเงินงบประมาณที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการนับถัดจากวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้

๓. การขอทำความตกลงเพื่อขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณรอบระยะเวลา  
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการดังนี้

๓.๑ แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณที่คงเหลือ ตามรายการ ดังนี้

- (๑) เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
- (๒) เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เก็บรักษาเงินไว้ใช้จ่ายได้ ตามหนังสือ

กระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๑

ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามแบบขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ  
ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กรณีเงินงบประมาณเบิกแทนกัน  
ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณข้างต้น พร้อมแนบใบจัดสรรเงินงบประมาณ  
รายการหรือโครงการที่มอบให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนดังกล่าวประกอบการพิจารณา และขอให้หัวหน้า  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลการใช้จ่าย  
เงินงบประมาณให้ครบถ้วนและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันทำการสุดท้าย  
ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัดต่อไป

๓.๒ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใดไม่แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน  
และสมบูรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๑ กระทรวงการคลังอาจไม่รับพิจารณาการขอขยายเวลา  
เก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายต่อไป และให้หน่วยงานดังกล่าวนำเงินงบประมาณนั้นส่งคืนคลัง  
ภายในสิบห้าวันทำการนับจากสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙

อนึ่ง ขอเรียนเป็นข้อสังเกต ดังนี้

๑. กรณีหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภท  
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนหรืออุดหนุนการดำเนินงานหรือโครงการใด ๆ ของหน่วยงานอื่น เช่น อุดหนุน  
โครงการวิจัย อุดหนุนทุนการศึกษา เป็นต้น หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินงานได้ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒ ของหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๑ โดยไม่ต้อง  
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMS

๒. ส่วนราชการที่ขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจากคลังภายในปีงบประมาณแล้ว กรณีมีเงินเหลือและยังไม่สิ้นสุดโครงการ  
ให้เก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ได้ ตามข้อ ๒  
ของหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๑ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงเก็บรักษาเงินงบประมาณ  
กับกระทรวงการคลังอีก และถือเป็นหลักการในปีต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

<input checked="" type="checkbox"/> บริหาร	<input type="checkbox"/> วิชาการ	<input checked="" type="checkbox"/> GFMS	<input type="checkbox"/> CFO
<input type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ทราบ
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ
<input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ
<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/ตอบรับ	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/ตอบรับ	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/ตอบรับ	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/ตอบรับ
<input type="checkbox"/> ทราบโดยทั่วกัน	<input type="checkbox"/> รวบรวมเรื่อง	<input type="checkbox"/> รวบรวมเรื่อง	<input type="checkbox"/> รวบรวมเรื่อง
<input checked="" type="checkbox"/> เวียนส่วนราชการ	<input type="checkbox"/> กำหนดเสร็จ	<input type="checkbox"/> กำหนดเสร็จ	<input type="checkbox"/> กำหนดเสร็จ
<input type="checkbox"/> รวบรวมเรื่อง			
<input type="checkbox"/> ลงมติ			
<input type="checkbox"/> กำหนดเสร็จ			

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส นิ่มเวทา)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

ส่วนราชการ .....

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการขอความช่วยเหลือกับจกนเงินงบประมาณปี พ.ศ. ....

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรถึงวันที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลากับ)	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	จำนวนเงินที่ขอขยายเก็บ (บาท)		กรณีมีพยานหลักฐาน			เหตุผลความจำเป็น
					มีพยานหลักฐาน	ไม่มีพยานหลักฐาน	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม	วันครบกำหนด	
										<p>จะต้องประกอบไปด้วยข้อความต่อไปนี้คือ ๒ ประการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการดำเนินโครงการในวันเวลาที่ขอขยายเวลากับรัฐบาลเงิน (30 ก.ย. 2559)</li> <li>- ผลการดำเนินงานโครงการ (รายละเอียดของผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ได้รับจัดสรรจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา กับรัฐบาลเงิน (30 กันยายน 2559)</li> <li>- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหรือที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับผิดชอบ</li> </ul> <p>จอร์นองว่าเป็นราคาของที่ถูกต้อง ตามชื่อผู้เบิก สำเนา</p>

